

PHỤNG SỰ

CỘNG ĐOÀN THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU
GIÁO XỨ THÁNH THOMAS AQUINAS
CHÚA NHẬT 18-10-2020

LỊCH CÔNG GIÁO TUẦN NÀY

Lễ Tiếng Việt
Chúa Nhật hàng tuần 8 giờ sáng
Các Lễ Trọng
Chung với các cộng đoàn sắc dân 7 giờ tối

Đoàn TNTT Fatima
Sinh hoạt sau Thánh Lễ Chúa Nhật
Chị Lâm Lan Hương 215-870-1257

Phong Trào Tông Đồ Fatima
Đọc kinh chiều thứ bảy lúc 5:30
Ông Nguyễn Khắc Tấn 215-410-2187

Hội Các Bà Mẹ Công Giáo
Họp sau Thánh Lễ đầu tháng
Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh 215-551-7628

Hội Đạo Binh Đức Mẹ (Legio Mariae)
Ông Ngô Văn Bảy 215-820-1169

Hội Thánh Giuse
Ông Nguyễn Văn Toàn 267-496-3912

Thánh Ca
Ca Đoàn Thánh Phaolô Khoan
Tập hát tối thứ sáu 08:30 đến 10:30
Anh Lương Thanh Phụng 267-736-3899
Anh Nguyễn Huy Vũ 267-528-2584

Lớp Việt Ngữ
Chúa Nhật 12:30 - 2:00 giờ trưa
Chị Đặng Minh Hiếu 267-423-2220

Giáo Lý Tân Tòng và Giáo Lý Hôn Nhân
Liên lạc Cha Quản Nhiệm

Bí Tích Rửa Tội
Sau Thánh Lễ Chúa Nhật
khi được Cha QN ấn định ngày

Chủ Tịch Cộng Đoàn
Ông Đinh Văn Chính 267-467-7271

Cha Chính Xứ kiêm Quản Nhiệm Cộng Đoàn
LM Dominic Trần Minh Đức
Tel: 610-639-7342

CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN-NĂM A
Mt 22:15-21

Ý lễ hôm nay và trong tuần này:

- Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ nhân dịp kỷ niệm 25 năm Hôn Phối do anh chị Tân-Thanh xin
- Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ do anh chị Đình Chung-Phiến xin
- Tạ ơn Chúa đã có được công ăn việc làm tốt đẹp do anh chị Tuấn-Thoảng xin
- Linh hồn Giuse Phạm Văn Đã do anh chị Khiêm-Hằng xin
- Linh hồn Phê-nê-cia do ông bà Trần Văn Giảng xin
- Linh hồn Maria Ngô Thị Quít, lễ giỗ ba năm, do gia đình xin
- Linh hồn Maria do Ngô Đạt xin

18/10/2020: Chúa Nhật 29 Mùa Thường Niên-Năm A
19/10/2020: Kính Thánh Gioan Bo-rê-bốp, linh mục, Thánh I-xa-ác Gio-gơ, linh mục, và các bạn, tử đạo, Lễ Nhớ

20/10/2020: Kính Thánh Phaolô Thánh Giá, linh mục
21/10/2020: Thứ tư sau Chúa Nhật 29 Thường Niên
22/10/2020: Kính Thánh Gioan Phaolô II, Giáo Hoàng
23/10/2020: Kính Thánh Gioan Ca-pét-ra-nô, linh mục
24/10/2020: Kính Thánh Antôn Maria Co-la-rét, giám mục
25/10/2020: Chúa Nhật 30 Mùa Thường Niên-Năm A

Suy Niệm (Mt 22:15-21)

"Có được phép nộp thuế cho Xê-da không?" Câu hỏi sắc như một con dao hai lưỡi. Nếu Chúa Giêsu bảo phải nộp, ắt Ngài chẳng yêu nước yêu dân. Thứ thuế thân nộp cho đế quốc Rôma thật là điều ô nhục. Nhưng nếu Ngài bảo đừng nộp, hẳn Ngài sẽ bị tố cáo. "Cho tôi xem đồng tiền dùng để đóng thuế." Khi đưa cho Chúa Giêsu đồng bạc có hình Xê-da, những kẻ giương bẫy thú nhận họ có dùng thứ tiền này, và như thế họ đã mặc nhiên nhìn nhận quyền của Xê-da. Khi biết hình và dòng chữ trên đồng bạc là của Xê-da, Chúa Giêsu đã nói một câu không dễ hiểu: "Vậy hãy trả lại cho Xê-da những gì của Xê-da". Ngài nhìn nhận một sự độc lập nào đó của ông. Ông có quyền điều hành đế quốc của ông như ông muốn. Đối với người Do Thái sử dụng đồng bạc của Xê-da, Chúa Giêsu không hề ngăn cản họ nộp thuế cho ông ấy, như sau này có kẻ tố cáo. Nhưng Ngài cũng không buộc mọi người phải nộp thuế cho Xê-da, vì có người coi việc nộp thuế thân cho hoàng đế Rô-ma là phủ nhận quyền tối thượng của Thiên Chúa.

Chẳng những Chúa Giêsu không bị mắc bẫy mà Ngài còn nhân cơ hội đi lên một bình diện cao hơn: "Hãy trả lại cho Thiên Chúa những gì của Thiên Chúa." Đây mới thật là vấn đề Ngài hết sức quan tâm. Chúng ta tự hỏi: có cái gì ngoài Thiên Chúa mà lại không phải là thụ tạo của Ngài? Phải trả lại cho Xê-da đồng tiền mang hình và tên ông, nhưng phải trả lại cho Thiên Chúa những gì mang hình Ngài, những gì đã được ghi khắc tên Ngài trên đó. Hình ảnh nổi bật nhất là con người. Toàn bộ con người mang dấu ấn của Thiên Chúa. Không ai được khinh miệt phụ nữ, thai nhi hay người già. Không ai được làm hoen ố sự trong sáng của lương tâm. Xúc phạm con người là phạm đến nơi sâu thẳm của Thiên Chúa. Mọi quyền bính đạo đời đều nhằm phục vụ con người, đều nhằm làm sáng lên hình ảnh Thiên Chúa nơi nó. Trả con người lại cho Thiên Chúa là dâng nó cho Ngài, là nhìn nhận chủ quyền của Ngài trên đời ta. Cả vũ trụ cũng tiềm tàng dấu ấn của Thiên Chúa: đất, rừng, sông biển, không khí, tài nguyên và muôn sinh vật. Hãy trả lại cho Thiên Chúa vũ trụ trong lành, hiền hậu, nghĩa là trả lại cho con người món quà Ngài đã tặng. Mọi quyền bính đều bắt nguồn từ Thiên Chúa. Chúng có giá trị và sự tự lập, nếu phù hợp với ý Ngài, cũng là phù hợp với quyền lợi chính đáng của con người. Chúng ta có chiếm đoạt điều gì của Thiên Chúa không? Hình ảnh của Thiên Chúa nơi tôi rõ hay mờ nhạt? Có lớp bụi nào che khuất khuôn mặt Chúa nơi tôi? Ước gì tôi đọc được tên Thiên Chúa, tên Chúa Giêsu trên những người tôi gặp, những biến cố tôi sống mỗi ngày.

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA

CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN - NĂM A

BÀI ĐỌC I: Is 45: 1, 4-6

Đức Chúa đã cầm tay phải vua Ky-rô để bắt các dân tộc suy phục ông.

Lời Chúa trong sách ngôn sứ I-sa-i-a.

Đức Chúa phán với kẻ Người đã xúc dầu, với vua Ky-rô - Ta đã cầm lấy tay phải nó, để bắt các dân tộc suy phục nó, Ta tước khí giới của các vua, mở toang các cửa thành trước mặt nó, khiến các cổng không còn đóng kín nữa. Vì lợi ích của tôi tớ Ta là Gia-cóp, và của người Ta đã chọn là Ít-ra-en, Ta đã gọi người đích danh, đã ban cho người một tước hiệu, dù người không biết Ta. Ta là Đức Chúa, không còn chúa nào khác; chẳng có ai là Thiên Chúa, ngoại trừ Ta. Dù người không biết Ta, Ta đã trang bị cho người đầy đủ, để từ Đông sang Tây, thiên hạ biết rằng chẳng có thần nào khác, ngoại trừ Ta. Ta là Đức Chúa, không còn chúa nào khác.

Đó là Lời Chúa.

- *Tạ ơn Chúa.*

DÁP CA: Tv. 95: 1 và 3, 4-5, 7-8a, 8b-10ac

Đáp: Hãy dâng Chúa quyền lực và vinh quang.

Xướng 1. - Hát lên mừng Chúa một bài ca mới, hát lên mừng Chúa, hỡi toàn thể địa cầu ! Kể cho muôn dân biết Người thật là vinh hiển, cho mọi nước hay những kỳ công của Người.

Xướng 2. - Chúa thật cao cả, xứng muôn lời ca tụng, khả tôn khả úy hơn chư thần, vì chư thần các nước thay đều hư ảo, còn Đức Chúa, Người sáng tạo trời cao.

Xướng 3. - Hãy dâng Chúa, hỡi các dân các nước, dâng Chúa quyền lực và vinh quang, hãy dâng Chúa vinh quang xứng danh Người.

Xướng 4. - Hãy bung lễ vật, bước vào tiền đình Chúa và thờ lạy Chúa uy nghiêm thánh thiện, toàn thể địa cầu, hãy run sợ trước Thánh Nhan. Hãy nói với chư dân: Chúa là Vua hiển trị, Người xét xử muôn nước theo đường ngay thẳng.

BÀI ĐỌC II: 1 Tx 1: 1 - 5b

Chúng tôi nhớ đến lòng tin, lòng mến và lòng trông cậy của anh em.

Khởi đầu thư thứ nhất của Thánh Phao-lô Tông Đồ gửi tín hữu Thê-xa-lô-ni-ca.

Thưa anh em, chúng tôi là Phao-lô, Xin-va-nô và Ti-mô-thê, kính gửi Hội Thánh Thê-xa-lô-ni-ca ở trong Thiên Chúa Cha, và trong Chúa Giê-su Ki-tô. Chúc anh em được ân sủng và bình an. Chúng tôi hằng tạ ơn Thiên Chúa về tất cả anh em. Chúng tôi nhắc đến anh em trong lời cầu nguyện, và trước mặt Thiên Chúa là Cha chúng ta, chúng tôi không ngừng nhớ đến những việc anh em làm vì lòng tin, những nỗi khó nhọc anh em gánh vác vì lòng mến, và những gì anh em kiên nhẫn chịu đựng vì trông đợi Chúa chúng ta là Đức Giê-su Ki-tô. Thưa anh em là những người được Thiên Chúa thương mến, chúng tôi biết rằng Thiên Chúa đã chọn anh em, vì khi chúng tôi loan báo Tin Mừng cho anh em, thì không phải chỉ có lời chúng tôi nói, mà còn có quyền năng, có Thánh Thần, và một niềm xác tín sâu xa.

Đó là Lời Chúa.

- *Tạ ơn Chúa.*

TUNG HÔ TIN MỪNG: Pl 2: 15d, 16a

Alleluia,/ alleluia./ - Giữa thế gian,/ anh em phải chiếu sáng như những vì sao trên vòng trời,/ là làm sáng tỏ lời ban sự sống./ - Alleluia./

TIN MỪNG: Mt 22: 15-21

Của Xê-da, trả về Xê-da; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Mát-thêu.

- *Lạy Chúa, vinh danh Chúa.*

Bấy giờ, những người thuộc nhóm Pha-ri-sêu đi bàn bạc với nhau, tìm cách làm cho Đức Giê-su phải lỡ lời mà mắc bẫy. Họ sai các môn đệ của họ cùng đi với những người phe Hê-rô-đê, đến nói với Chúa Giê-su rằng: "Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người chân thật và cứ sự thật mà dạy đường lối của Thiên Chúa. Thầy cũng chẳng vị nể ai, vì Thầy không cứ bề ngoài mà đánh giá người ta. Vậy xin Thầy cho biết ý kiến: có được phép nộp thuế cho Xê-da hay không?" Nhưng Chúa Giê-su biết họ có ác ý, nên Người nói: "Tại sao các người lại thử tôi, hỡi những kẻ đạo đức giả! Cho tôi xem đồng tiền nộp thuế !" Họ liền đưa cho Người một quan tiền. Người hỏi họ: "Hình và danh hiệu này là của ai đây?" Họ đáp: "Của Xê-da." Bấy giờ, Người bảo họ: "Thế thì của Xê-da, trả về Xê-da; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa."

Tin Mừng của Chúa.

- *Lạy Chúa Ki-tô, ngợi khen Chúa.*